

ชี้แจงคำถามประเด็น ราคาวัตถุดิบหลัก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงคำถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ดังนี้

1. ผลกระทบต่อบริษัทฯ หากราคาวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม มีการปรับตัวสูงขึ้น คำชี้แจง

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบหลัก โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

- **การผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Made-to-Order)**

บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นโครงการภาครัฐและโครงการเอกชนขนาดใหญ่ เช่น โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการปรับปรุงสายส่ง โครงการโรงไฟฟ้า โรงงานผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ที่ต้องการสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อแบบการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Made-to-Order) ประมาณร้อยละ 80-90 ของรายได้รวม ซึ่งคำสั่งซื้อดังกล่าวต้องมีการออกแบบลักษณะสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเป็นสินค้าที่ระบุผู้ซื้ออย่างชัดเจน **ตั้งแต่นั้น**

- **นโยบายการบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy**

โดยปกติ เมื่อบริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลโครงการต่างๆ บริษัทฯ จะติดต่อผู้ขายสินค้า (Suppliers) ที่เป็นวัตถุดิบเพื่อกำหนดช่วงราคาวัตถุดิบหลักและช่วงกำไรสำหรับการยื่นประมูล ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ชนะการประมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคาวัตถุดิบหลักและจำนวนกับผู้ขายสินค้า (Suppliers) ดังกล่าวทันที ทำให้บริษัทฯ สามารถรู้กำไรของคำสั่งซื้อดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เป็นการบริหารราคาแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy ดังนั้น **คำสั่งซื้อส่วนใหญ่จะมีการกำหนดราคาวัตถุดิบและจำนวนที่ชัดเจนตั้งแต่นั้น ตามนโยบายการจัดซื้อของบริษัทฯที่ไม่ให้มีการเก็งกำไรจากราคาวัตถุดิบ (No speculation)**

- **สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบไม่มีการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (No Mark-to-Market)**

ตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ ดำเนินการลงบัญชีอย่างรอบคอบและระมัดระวัง (Conservative basis) ดังนั้น สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบจะแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

นอกจากนี้ การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market) เป็นมาตรฐานการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีของการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเท่านั้น

2. นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

คำชี้แจง

ตามที่บริษัทฯ มีรายได้หลักในสกุลเงินบาท (THB) และสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีค่าใช้จ่ายหลักในสกุลเงินบาท (THB) และสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ มีการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว **เพื่อสร้างความสมดุลและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลงโดยธรรมชาติ (Natural hedge)** ทั้งนี้ หากมีส่วนต่างจากการบริหารดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินถึงความเสี่ยงและผลกระทบ และอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

3. มาตรฐานการบัญชี เรื่อง กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คำชี้แจง

ตามที่บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Made-to-Order) เป็นส่วนใหญ่ และมีการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy (รายละเอียดตามคำชี้แจงข้อ 1) นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เพียงแต่กำหนดราคาวัตถุดิบหลักและจำนวนกับผู้ขายสินค้า (Suppliers) แล้วเท่านั้น **บริษัทฯ ยังได้ประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวทันทีเช่นกัน** ดังนั้น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้

	ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน A และ B		หมายเหตุ
	A	B	
(1) กำไร / ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว (Realized gain)	วันทำสัญญา	วันส่งมอบ	เกิดขึ้นจริง
(2) กำไร / ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized gain / loss)	วันทำสัญญา	วันปิดงวดบัญชี (รายไตรมาส / รายปี)	เกิดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

อย่างก็ตาม มาตรฐานการบัญชีระบุให้บันทึกกำไรทั้ง 2 ประเภทเป็นรายการ “กำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ในงบกำไรขาดทุน ทั้งนี้ ในส่วนที่ (1) กำไร / ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว (Realized gain / loss) เป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งต่อนบริษัทฯ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจะพิจารณารายการดังกล่าวไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หลัก (Core revenues) แต่จะพิจารณาปรับปรุงในส่วนของต้นทุนแทน เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง